

คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป เจาะตลาดไทย ลุยเปิด วาร์ลเบอร์เกอร์ส ประเดิม 20 สาขาในภาคเหนือ



วาร์ลเบอร์เกอร์ส แปรนตร์ร้านเบอร์เกอร์ชื่อดัง ก่อตั้งโดยเซฟ พอล วาร์ลเบิร์ก ร่วมกับพี่น้องดาราดังที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ มาร์ก และ ดอนนี่ วาร์ลเบิร์ก จับมือกับพันธมิตรหลัก คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป (ซีเอสจี) และ บิ๊กโฮ คอร์ปอเรชั่น เปิดวาร์ลเบอร์เกอร์ส 20 ร้านในภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มในปี 2560 นี้

“ด้วยอัตราการเติบโตและขยายตัวอย่างกว้างขวางในตลาดอาหารสไตล์อเมริกันและอุตสาหกรรมบันเทิง ประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดสาขาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของวาร์ลเบอร์เกอร์ส ตลาดในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะผู้คนมักจะมองหาสิ่งใหม่ๆ และน่าสนใจอยู่เสมอ ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของวาร์ลเบอร์เกอร์ส คือมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพ และอาหารที่ดีเลิศ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป จึงทำให้เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้จะเป็นความสำเร็จในระยะยาวอย่างแน่นอน” อเล็กซานเดอร์ เมียร์ซา ประธานกรรมการบริหาร คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป กล่าว

คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป ได้เผยแพร่แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2560 ซึ่งเริ่มด้วยการเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ ที่เมืองคาโบ ซาน ลูคัส ประเทศเม็กซิโก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แสดงศักยภาพทางธุรกิจบริหารโรงแรมที่ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว เจกเช่นเดียวกับการขยายตัวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่ง คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป เตรียมจะเปิดตัวโรงแรมภายใต้การบริหารของเครืออีกหลายโครงการ รวมถึง โครงการโรงแรมต้นแบบที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ โรงแรม คาเซต ดีลักซ์ ใน กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดเปิดในปี 2562 นอกจากนี้การเปิดโครงการโรงแรมต่างๆ แล้ว คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ กลุ่มเครือข่ายร้านอาหารอเมริกัน วาร์ลเบอร์เกอร์ส ซึ่งจะเปิดตัวในภาคเหนือของประเทศไทย จำนวน 20 สาขา ในระยะเวลา 1-3 ปีข้างหน้า ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปในงานแถลงข่าวพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จัดขึ้นที่ฮอลล์ฮิวด์ นครลอสแอนเจลิส ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา

เพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ คาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป ได้ร่วมกับ บิ๊กโฮ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์บริหารมาสเตอร์แฟรนไชส์ในการเปิดร้านสาขาของห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์กว่า 100 สาขา ในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และ แพร่ และในปีนี้ได้ร่วมกับคาเซต ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป วางแผนที่จะเปิดตัวร้านวาร์ลเบอร์เกอร์ส 20 สาขา ในร้านสาขาของห้างสรรพสินค้าในกรรมสิทธิ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายและเลือกซื้อสินค้า

วาร์ลเบอร์เกอร์สเป็นธุรกิจครอบครัวจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งร่วมก่อตั้งโดย ดารานักแสดงและนักธุรกิจ มาร์ก วา

หัลเบิร์ต ซึ่งโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่อง Deepwater Horizon, Ted และ Entourage ร่วมกับพี่น้องแท้ๆ ของเขา โดยร้านวาห์ลเบอร์เกอร์ให้บริการเบอร์เกอร์ และ แซนด์วิช สูตรดั้งเดิม แต่จะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ ที่ต้องมาจากในท้องถิ่น สดใหม่และมีคุณภาพสูง

บรรยากาศของร้านมีความสะดวกสบาย เป็นมิตร และให้บริการที่ติดต่อการรับประทานอาหาร โดยแนวคิดอย่างหนึ่งของร้านนี้ก็คือต้องการที่จะสร้างร้านอาหารที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทำให้วาห์ลเบอร์เกอร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ คาเชต์ ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป เป็นกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการมอบไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง

“เรามีความตื่นเต้นอย่างมากที่ได้มาเป็นพันธมิตรร่วมธุรกิจกับ คาเชต์ ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมและรู้จักตลาดโซนเอเชียเป็นอย่างดี และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย และจะสามารถช่วยเราในการขยายธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็ว ร้านวาห์ลเบอร์เกอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นพหุประสงค์ของผู้คนตั้งแต่ในระดับครอบครัวถึงชุมชน เพื่อได้มีประสบการณ์การทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพของ เราจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่าการเป็นพันธมิตรกันครั้งนี้จะสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน” ริก แวนชูรา ประธานกรรมการบริหาร วาห์ลเบอร์เกอร์ กล่าว

สอบถามข้อมูลและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่:

รักษิณา สุภัทธินันท์กุล มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com Phone: 080-304-8870 เว็บไซต์: www.midas-pr.com

เกี่ยวกับ คาเชต์ ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป

คาเชต์ ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป (ซีเอชจี) คือ เครือข่ายบริหารแบรนด์และการจัดการธุรกิจบริการประเภทไลฟ์สไตล์ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ซึ่งมีสำนักงานอยู่ใน ลอส แอนเจลิส เชียงไฮ้ และ กรุงเทพฯ เป้าหมายของคาเชต์ ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและการรับผิดชอบต่อสังคมของเครือธุรกิจ การบริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงในอเมริกาเหนือ ซึ่งทางบริษัทได้เพิ่งเปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ใน เมืองคาโบ ซาน ลูคัส และ นครนิวยอร์ก ทั้งนี้คาเชต์ ฮอสพิทอลลิตี มีโครงการในปัจจุบันอยู่เป็นจำนวนมาก และได้พัฒนาและขยายเครือโรงแรมและธุรกิจบริการไปในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ในทวีปอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.cachethotelgroup.com.

เกี่ยวกับ บริษัท บีทีเอส คอร์ปอเรชั่น

บริษัท บีทีเอส คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งและตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยเป็นเจ้าของธุรกิจมาสเตอร์แฟรนไชส์ซึ่งมีแผนที่จะเปิดร้านสาขาใหม่ของห้างสรรพสินค้า บีทีเอส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 100 สาขา ในภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และ แพร่ บีทีเอส คอร์ปอเรชั่น ตั้งปณิธานมุ่งมั่นที่จะขยายของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย โดยได้เซ็นสัญญา กับ คาเชต์ ฮอสพิทอลลิตี กรุ๊ป (ซีเอชจี) เพื่อเปิดร้านวาห์ลเบอร์เกอร์ กว่า 20 สาขา ในร้านสาขาของ บีทีเอส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทางภาคเหนือของประเทศไทย การร่วมพันธมิตรและถือเอกสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ของวาห์ลเบอร์เกอร์ จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้วาห์ลเบอร์เกอร์เป็นร้านซึ่งมอบบริการที่เยี่ยมและ

อาหารเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการคัดสรรและคำนึงถึงความต้องการและรสชาติของตลาดในท้องถิ่นด้วย

::เกี่ยวกับ วาห์ลเบอร์เกอร์ส

ก่อตั้งโดยเชฟ พอล วาห์ลเบิร์ก ร่วมโดยพี่น้องดาราตั้งที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ มาร์ก และ ดอนนี่ วาห์ลเบิร์ก รวมถึงผู้ลงทุนคนอื่นๆ วาห์ลเบอร์เกอร์สได้เปิดตัวไปเมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2554 ในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา วาห์ลเบอร์เกอร์ส เริ่มเป็นที่รู้จักจากการเปิดตัวในรายการ เอ แอนด์ อี เรียลลิตี้โชว์ จนเป็นที่ยอมรับว่า ร้านวาห์ลเบอร์เกอร์สได้มอบความสนุก ดนตรีสบายๆ ที่สร้างบรรยากาศให้กับลูกค้า เหมือนเป็นคนในครอบครัว รวมถึงการแบ่งปันอาหารอันยอดเยี่ยม เสียงหัวเราะเล็กน้อย กับความรักอีกมากมาย การตกแต่งภายในร้านได้รับการออกแบบให้ถูกเติมเต็มด้วยภาพในความทรงจำของครอบครัวพี่น้อง วาห์ลเบิร์ก ที่เริ่มขึ้นในบ้านเกิดที่เมืองดอร์เชสเตอร์ ในรัฐแมสซาชูเซตส์ ที่ซึ่งเด็กๆ ได้เติบโตขึ้นจนได้เป็น เชฟ และ ดาราที่มีชื่อเสียง ร้านวาห์ลเบอร์เกอร์ส จึงกลายเป็นร้านอาหารยอดนิยมของดาราแบบติดดาวอย่างแท้จริง เชฟ พอล จะทำหน้าที่ สร้างสรรค์อาหารและบริการด้วยใจ คัดเลือกเมนู โดยเลือกใช้เนื้อที่สดใหม่ ขนมปังเบอร์เกอร์ที่อบร้อนๆ จากเตา มันทอด หัวหอมทอด มันบดทอด มันหวานบดต้องกรอบอร่อย และใส่ใจแม้กระทั่งซอส และครีมที่ทำเองเพื่อทานกับเบอร์เกอร์อีกด้วย แม้เบอร์เกอร์จะเป็นเมนูเอกจานพิเศษของร้าน แต่ลูกค้าก็สามารถเลือกลิ้มรสความอร่อยของ เมนูปลาและเมนูสุขภาพได้อีกหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สลัดผักสดนานาชนิด ขนมปังแบบปลอดกลูเตน ผักกาดหอมห่อเบอร์เกอร์หรือแซนด์วิชที่ลูกค้าสามารถสั่งได้ตามใจชอบ นอกจากนี้ บาร์ในร้านวาห์ลเบอร์เกอร์สก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดพบปะสังสรรค์ยอดนิยม ด้วยเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย อาทิ เครื่องดื่มแบบปั่นสำหรับผู้ใหญ่ คืออกเทล ไวน์ เบียร์ รวมถึงเบียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน คือ วาล์ทบรีวสกรี้ ซึ่งผลิตโดย ฮาร์พูน บรีวเวอรี เป็นเบียร์ Pale Ale ที่มีความสมดุลพอดีของรสชาติมอลต์และไบฮ็อพ วาห์ลเบอร์เกอร์สคำนึงถึงการตอบแทนชุมชนเสมอ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม อุทิศ และส่งเสริมชุมชนทุกชุมชนที่เปิดร้านสาขาด้วย ร้านวาห์ลเบอร์เกอร์ส เปิดให้บริการทุกวัน สำหรับอาหารกลางวันและอาหารเย็น วาห์ลเบอร์เกอร์สมีร้านสาขาทั้งแบบฟาสต์แคชชวล และร้านแบบนั่งทาน ปัจจุบันวาห์ลเบอร์เกอร์ส ได้เปิดสาขาให้บริการแล้วใน รัฐฟลอริดา แมสซาชูเซตส์ มิชิแกน เนวาด้า นิวยอร์ก เพนซิลวาเนีย เซาท์แคโรไลนา

า) และ ประเทศแคนาดา
เยี่ยมชมสาขาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wahlburgersrestaurant.com